



NEWS

ไอทีนิวส์

จดหมายข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : it@rmu.ac.th



สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตรดังนี้

- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
- วท.บ. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกหลักสูตรได้ผ่านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่น: ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานได้ ตรงสายทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เรียนจบแล้วมีบริษัทรอรับเข้าทำงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จุดเด่น: มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ตกแต่งรูปภาพ ตัดต่อวิดีโอ ถ่ายภาพและสร้างงานการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2D และ 3D การพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จุดเด่น: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรเพื่อวางแผนพัฒนาและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพขององค์กรในท้องถิ่น มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จุดเด่น: มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในห้องเรียน บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่น: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการขององค์กรและทันกับสถานการณ์ของการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในงานมีพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนมายังบ้านโนนศรีสวัสดิ์



สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเทตเจติยาจารย์ (น้ำตกแม่กลาง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้ออกบริการวิชาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับโครงการสร้างการจดทะเบียนภาษี ใหม่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ยังขาดบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศมีความต้องการผู้มีความสามารถทางด้านแผนที่ โดยหน่วยงานแนะนำให้ทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เน้นพัฒนาให้ความรู้ ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับนักศึกษาและบัณฑิตให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเข้าทำงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมาจำนวนมาก



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดอบรมหลักสูตร “Create Basic Web Application with Spring Boot + MySQL” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ต.ค. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม โดยใช้ Java Frame Work อีกตัวหนึ่งได้รับความนิยมใช้ในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและพัฒนาจุดเด่นจุดเน้นของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to work) ในสถานประกอบการ ใน

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า พี่ป้อ อาทิตย์ นันทประดิษฐ์ โปรแกรมเมอร์ จาก ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กลับมาถ่ายทอดความรู้และดูแลน้อง ๆ ทางสาขาวิชาขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนนะครับ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาน้อง ๆ รวมถึงหาสถานที่ฝึกงานให้กับน้อง ๆ และหาสถานที่ทำงานให้น้องเมื่อเรียนจบ ทราบว่าตอนนี้มีรุ่นพี่หลายกลุ่มกำลังเตรียมหลักสูตร เพื่อกลับมาพัฒนาน้อง ๆ เข้าสู่สถานประกอบการ ดั่งนโยบายสาขาที่ว่า “ส่งลูกศิษย์ถึงเป้าหมาย คือเรียนจบแล้วมีงานทำทันที” นอกจากนี้ ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ที่สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ รุ่นพี่ปัจจุบัน รุ่นพี่ศิษย์เก่า และสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง



สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

วันที่ 24 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน ได้รับเกียรติ จากโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง อ.กุตุรง จ.มหาสารคามบรรยายเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์บูรณาการ การเรียนการสอนตามแนวศาสตร์พระราชฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง อ.กุตุรง จ.มหาสารคาม ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสทางสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้



บรรณาธิการ อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์, ดร.วิระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ติอาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์าศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพุดำ, อาจารย์อำนาจ แสงกุดเถาะ นายธนฤต วิชยวงษ์, น.ส.ศรีวิไล นิราราช, นายนิรุจน์ บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาค

